


























 

 

                                    
 
 
 

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2568 

“การถ่ายทอดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี                  

(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” 

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลแม่สาย โดยนายชัยยนต์      

ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้ถ่ายทอดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล     

ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ที่ประชุมสภา

เทศบาลตำบลแม่สายได้รับทราบ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   

ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่    

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สายทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับ

ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่        

และหลังปฏิบัติหน้าที่  ทั้งน้ี กิจกรรมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม        

และรับฟังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค เพจเทศบาลตำบลแม่สาย ด้วย  

  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่สาย  
ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130  

โทร 053-731288  www.maesai.go.th  Facebook : เพจ เทศบาลตำบลแมส่าย 
 

http://www.maesai.go.th/




ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
สมัยมัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568 

วันพฤหัสบดีที ่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล                      
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.2 เรื่อง แนะน าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารสังกัดเทศบาล          
ต าบลแม่สาย 
1.3 เรื่อง (ถ้ามี) ........................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เสนอใหม่ 

   3.1 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2568 และก าหนด            
   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2569 

3.2 ญัตติ เรื่อง แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย          
ของนายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
3.3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมอบอ านาจให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลต าบลแม่สาย (กองคลัง) 
3.4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมให้แก่เทศบาลต าบลเวียงพางค า (กองคลัง) 
3.5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ชุมชน ประจ าเดือน กันยายน 2567 (กองคลัง) 
3.6 ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่สาย           
(กองการศึกษา) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 

4.1 เรื่อง ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
4.2 เรื่อง (ถ้ามี) .................................................................................................... ........... 

                  --------------------------- 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568 

วันพฤหัสบดีที่  13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
----------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมพงษ์  สมภักดี   ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
2. นายกฤษ  ไชยดวงจินดา   รองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
3. นายบุญยัง  สุนันตา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
4. นางธันย์ชนก  อุ่นเรือน    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
5. นายสมเพชร  กิจตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
6. นางสาวฐิตารีย์  ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
7. นายจุมพล  ลุนทาวงค์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
8. นายสมเดช  ยอดเชียงค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
9. นายณรงค์  ศรีวรรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
10. นางสาวพรฟ้า  ศรีศรก าพล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย     
11. นายลิขิต  ไทยอนันต์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวนฤชล  ชุ่มเรือน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย  (ลา) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชัยยนต์  ศรีสมุทร   นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 
2. นายจ ารัส  หลวงเป็ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 
3. นายสาคร  สุริยะโชติ   รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 
4. นายชาติชาย  มูลเฟย   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 
5. นายวรรณศิลป์  จีระกาศ  ปลัดเทศบาลต าบลแม่สาย/เลขานุการสภาเทศบาล 
6. นางสิรินภร  อุทุมภา   รองปลัดเทศบาลต าบลแม่สาย 
7. นางสาววรัตม์ฐนัน  ฐีรภัทรวงค์  รองปลัดเทศบาลต าบลแม่สาย 
8. นางนัยนา  อินทจักร์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางทับทิม  อินทร์ปัญญา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. นายสมชาย  ดาวเรือง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางเบญจสิริ  นาอินทร์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายสมศักดิ์  รวมสุข   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
13. นายภวุฒิ  วงศ์ไชย   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14. นายประเทือง  เสนรังสี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 
15. นางสาวจันทร์เจ้า  โตยะวะนิช ผู้อ านายการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) 
16. นางเสาวนีย์  ทาศักดิ์   รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร 
17. นายสิทธิชัย  ดอนมูล   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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18. นางสาวอาริยชาติ  อ้ายดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
19. นางกุลนิตย์  ทิจินะ   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
20. นางสาวปรียาภัทร  จินดายก  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. นายอภิรติ  ค าบุญ   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
22. นายสุระกิจ  ยอดมงคล  นิติกรช านาญการพิเศษ 
23. นางสาวณัฐมนต์ งานยางหวาย นักจัดการงานทั่วไป 
24. นายจักรี  มาวิเลิศ   ผู้ช่วยนิติกร 
25. นายณรงค์ชัย  ประสาท  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
26. นายกิตติกวิน  แซ่ว่าง   เจ้าหน้าที่กิจการสภา 
 

เริ่มประชุม เวลา  10.30 นาฬิกา 

- เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาลแล้ว นายวรรณศิลป์ จีระกาศ  
เลขานุการสภา จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม               
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมได้ลงชื่อไว้ จ านวน 11 ท่าน           
(นางสาวนฤชล ชุ่มเรือน (ลา)) นั่งประจ าที่แล้ว ครบองค์ประชุม 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
 ทุกท่าน บัดนี้ ถึงก าหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย สมัยสามัญ       
 สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.  2568 ซึ่ งสมาชิกสภาเทศบาลได้นั่ งประจ าที่               
ครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล                 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเป็นเกียรติแก่สภาแห่งนี้ ครับ 

 

- สวัสดี ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุกท่าน  

- วันนี้ เป็นวันที่สภาเทศบาลได้ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย         
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568 ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
เ รื่ อ ง  เ รี ย กประชุ มสภา เทศบาลต าบลแม่ ส าย  สมั ยส ามัญ  สมั ย แรก                       
ประจ าปี พ.ศ. 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่กิจการสภาได้จัดส่งประกาศ และระเบียบวาระ
การประชุมที่อยู่ในวงงานของสภาเทศบาล ให้ทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
และในวันนี้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน           
(นางสาวนฤชล ชุ่มเรือน (ลา)) นั่งประจ าที่แล้ว ครบองค์ประชุม 

 - กระผม จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2568 ณ บัดนี้ และขอให้เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศ 
เรียกประชุมสภาเทศบาล ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
อีกครั้ง ครับ 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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- ประกาศสภาเทศบาลต าบลแม่สาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568 ตามที่สภาเทศบาลต าบลแม่สาย              
ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2568 เริ่มระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 
2568 มีก าหนดประชุม 30 วัน นั้น 

- อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงเรียกประชุมสภา เทศบาล
ต าบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568 เริ่มระหว่าง วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2568  ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2568 มีก าหนดประชุม 30 วัน  จึง
ประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568  ลง
ชื่อ นายสมพงษ์ สมภักดี ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่สาย 

- ล าดับต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป ครับ 

 

 -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล             
ตามที่เลขานุการสภาได้แจ้งให้ทราบแล้วนะครับ ล าดับต่อไป ผมขอด าเนินการ
ประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568 

- เพ่ือให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี          
พ.ศ. 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของเทศบาล
ตลอดจนสอดคล้องตามข้อ 117 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วย              
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผมจึงอนุญาต                                
ให้ ถ่ ายทอดสดการประชุ มสภาเทศบาลทางสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ในครั้ งนี้                           
และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดใช้ค าพูดด้วยความสุภาพ ระมัดระวัง           
ในการอภิปรายและชี้แจงด้วย ทั้งนี้  หากมีความจ าเป็นที่จะต้องพูดพาดพิง                   
หรือกระทบต่อบุคคลภายนอก ขอให้สงวนชื่อสกุลบุคคลดังกล่าวไว้ด้วย ครับ 

 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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1.2 เรื่อง แนะน าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารสังกัด
เทศบาลต าบลแม่สาย 

- เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2568 เป็นต้นมา ได้มีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง          
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ย้ ายมาสังกัดเทศบาลต าบลแม่สาย          
จ านวน 3 ท่าน ผมจึงขอให้ทั้ง 3 ท่าน ได้แนะน าตัวให้สมาชิกสภาเทศบาล          
และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยเริ่มจากรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) เชิญครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่ าน  ดิฉัน  นางสิ ริ นภร  อุทุมภา ได้ รั บการแต่ งตั้ ง ให้ ด ารง ต าแหน่ ง                          
รองปลัดเทศบาลต าบลแม่สาย (นักบริหารงานระดับกลาง) สังกัดเดิมย้ายมาจาก
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง                   
ที่ได้มาปฏิบัติราชการในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สายแห่งนี้ ขอบคุณค่ะ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน  ดิฉัน นางนัยนา อินทจักร์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                     
(นักบริหารงานระดับกลาง) ย้ายมาจากเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย             
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สาย  
และจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ขอบคุณค่ะ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจันทร์เจ้า โตยะวะนิช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) สังกัดเดิมมาจากเทศบาลต าบลไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งในสังกัดเทศบาล
ต าบลแม่สาย และได้ร่วมงานกับทุกท่าน ดิฉันพร้อมที่จะขับเคลื่อนและน านโยบาย
ของผู้บริหารเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) และเทศบาลต าบลแม่สาย 
ให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสิรินภร  อุทุมภา 
รองปลัดเทศบาล 

นางนัยนา  อินทจักร์ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

นางสาวจันทร์เจ้า  โตยะวะนิช  
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) 
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- ตามที่เจ้าหน้าที่กิจการสภา ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล          
ต าบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  พ .ศ .  2567 เมื่ อ วั นที่                              
29 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ                       
ได้พิจารณาตรวจแล้ว ไปให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้ทราบ               
ล่วงหน้าแล้วนั้น  ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า ตามผลการตรวจ          
ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขถ้อยค า              
ที่เป็นสาระส าคัญในรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการ
สภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใด เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย      
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567          
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง (นายสมพงษ์ สมภักด)ี 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 

 

เรื่อง  เสนอใหม่ 

- 3.1 เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2568          
และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2569 

- ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 24 บัญญัติว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี                
ให้สภาเทศบาลก าหนด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ        
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565                   
ข้อ 21 ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3 

10 
- 
1 
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เริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก        
ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

- ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดสมัยประชุมสามัญเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าว ผมจึงขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจ้งข้อกฎหมายและระเบียบ              
ที่เก่ียวข้องให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจง           
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 24 วรรคแรก 
บัญญัติว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก    
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด” และวรรคสี่   
บัญญัติว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 21 ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม” 

ข้อ 11 ก าหนดว่า “เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่น เลื อก                       
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่น               
น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ” ดังนี้ (2) “ส าหรับเทศบาล 
ให้สภาเทศบาลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น            
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม                
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน” วรรคสอง 
ก าหนดว่า “การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด”  

- กระผม จึงขอน าเรียนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ       
และไดโ้ปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป ครับ 

 

- เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กระผม    
จึงขอน าปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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พ.ศ. 2568 แต่ละสมัยเมื่อใด และก าหนดกี่วัน รวมถึงก าหนดวันเริ่มประชุม   
สมัยสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปี พ.ศ. 2569 เมื่อใด และก าหนดกี่วัน            
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาล 
ได้พิจารณา ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายกฤษ ไชยดวงจินดา รองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่สาย  
ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สาย สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2568 รวม 4 สมัย ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568 ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้แล้ว           
เริ่มระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2568 มีก าหนด 
30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2568 เริ่มระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 
2568 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 มีก าหนด 30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2568 เริ่มระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  
2568 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2568 มีก าหนด 30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2568 เริ่มระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 
2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 มีก าหนด 30 วัน 
- และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2569 เริ่มระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2569 มีก าหนด 30 วัน  

- ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 

 

- ตามที่ท่านรองประธานสภาเทศบาล ได้เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2568 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี          
พ.ศ. 2569 นั้น กระผม ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว จ านวน 2 ท่าน สมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดรับรองขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายณรงค์ ศรีวรรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย            
ขอรับรอง ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพรฟ้า ศรีศรก าพล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย        
ขอรับรอง ค่ะ 

 

นายกฤษ  ไชยดวงจินดา 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค์  ศรีวรรัตน์ 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นางสาวพรฟ้า  ศรีศรก าพล 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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- สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ครับ  

- ถ้าไม่มี ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่า         
ครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่า              
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี      
พ.ศ. 2568 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2569 ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568 ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้แล้ว           
เริ่มระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2568 มีก าหนด 30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2568 เริ่มระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 มีก าหนด 30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2568 เริ่มระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  2568 
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2568 มีก าหนด 30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2568 เริ่มระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 มีก าหนด 30 วัน 
- และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2569 เริ่มระหว่างวันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2569 มีก าหนด 30 วัน  

ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 
 - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.2 

 
- 3.2 ญัตติ เรื่อง แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลแม่สาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานแสดงผล                      
การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 
- 
1 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ             
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ กระผม ขอเสนอญัตติ เรื่อง แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 (2) ได้ก าหนดขั้นตอน           
การจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา                
ร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ              
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 
สามสิบวัน และข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้จากการติดตาม              
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น           
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศ                      
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ              
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว           
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย                 
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

- ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สาย             
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลแม่สาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
กระผม จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล             
ต าบลแม่สาย ให้คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ 

- 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ทศ          
วรรคห้าและวรรคหก บัญญัติ ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล                          
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจ าทุกปี  และค าแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรี  และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้                     
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

- กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ทั้งนี้ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ครับ 

 

- เนื่องจากญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอในเรื่องนี้ เป็นการแจ้งรายงาน                
ผลการด าเนินการให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ญัตติดังกล่าวจึงไม่มีการขอมติ                
จากที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  

- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ถือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบรายงาน          
ผลการด าเนินงานทั้ง 2 เรื่อง ครับ 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.3 

 - 3.3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมอบอ านาจให้เอกชน          
ท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลต าบลแม่สาย (กองคลัง) 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ กระผม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมอบอ านาจ
ให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลต าบลแม่สาย ทั้งนี้ 
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็น กระผมขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง          
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

- เชิญผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน ดิฉัน นางทับทิม อินทร์ปัญญา ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงเหตุผล         
และความจ าเป็น ในการขอพิจารณารับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมอบอ านาจ         
ให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลต าบลแม่สาย           
ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

- ตามที่เทศบาลต าบลแม่สาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลแม่สาย               
เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย พ.ศ. 2566                       
ซึ่งสอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัย          
ของประชาชนโดยรวม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร และอ านวยความสะดวก           
ให้กับประชาชน และเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาล 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลแม่สาย                 
ได้เห็นชอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลต า                  
ตามประกาศเทศบาลต าบลแม่สาย ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์   
และวิธีการการมอบให้เอกชนท าหน้าที่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน            
เทศบาลต าบลแม่สาย (ใหม)่ 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล   

นางทับทิม  อินทร์ปัญญา 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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- ปัจจุบัน เทศบาลต าบลแม่สายได้ด าเนินการมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลต าบลแม่สาย มาแล้ว 1 ปี โดยการมอบให้เอกชน
ท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการจัดส่ง
รายได้จากการจัดเก็บตามหลักเกณฑแ์ละสัญญาที่ก าหนด 

- แต่เนื่องจากตามหลักเกณฑ์และวิธีการการมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาล ได้ก าหนดระยะเวลาในการมอบให้เอกชน            
ท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลต าบลแม่สาย  มีก าหนด 
ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีระยะเวลาที่สั้น อาจส่งผลให้          
การบริหารสัญญากับคู่สัญญาเกิดความไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารสัญญา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอด
รถในเขตเทศบาล จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมอบให้เอกชนท าหน้าที่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาล จากระยะเวลา 1 ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของผู้รับมอบตามสัญญา 

- ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขต
เทศบาลต าบลแม่สาย พ.ศ. 2566 ข้อ 12 ก าหนดให้นายกเทศมนตรี โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาล อาจมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ
แทนเทศบาลต าบลแม่สายได้ หากเห็นว่าเทศบาลต าบลแม่สายจะได้ประโยชน์           
หรือผลตอบแทนมากกว่าด าเนินการเอง ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม          
การจอดรถในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เทศบัญญัติฯ ดังกล่าว กองคลัง จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ          
การมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลต าบลแม่สาย 
(ใหม่) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่าน         
ทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ค่ะ 

 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว สมาชิกสภาท่านใด      
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ครับ  

- เชิญคุณสมเพชร ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายสมเพชร กิจตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย เรื่อง  
การขอพิจารณาขยายเวลามอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ
แทนเทศบาล จากระยะเวลา 1 ปี เป็นระยะเวลา 3 ปีนั้น โดยส่วนตัวกระผม         
เห็นด้วย แต่บริเวณถนนที่ให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน
เทศบาล ยกตัวอย่าง เช่น ถนนซอยหน้าบ้านก านันต าบลเวียงพางค าไปถึงหลังตลาด
นายบุญยืน บริเวณทางโค้งไปบ้านห้วยแขกจะเป็นพ้ืนที่ห้ามจอดรถและห้ามจัดเก็บ

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมเพชร  กิจตระกูล 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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ค่าธรรมเนียมการจอด แต่พบว่ามีเอกชนบางรายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอด           
จึงขอฝากให้กองคลังและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบและเน้นย้ าห้ามมิให้
มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถในบริเวณดังกล่าว ขอบคุณครับ 

 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ครับ  

- เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบ
หรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่า        
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการมอบให้เอกชนท าหน้าที่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลต าบลแม่สาย (ใหม่) ขอได้โปรด          
ยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.4 

 
- 3.4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายค่าภาษีที่ดิน          
และสิ่งปลูกสร้างพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่เทศบาลต าบลเวียงพางค า           
เป็นเงิน จ านวน 1,112,167.52 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพัน       
หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) (กองคลัง) 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้  กระผม ขอเสนอญัตติ  เรื่ อง ขอรับความเห็นชอบใช้จ่ ายเงินสะสม                       
เพ่ือจ่ายค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมให้แก่เทศบาล          
ต าบลเวียงพางค า เป็นเงิน จ านวน 1,112,167.52 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 
- 
1 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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สองพันหนึ่ งร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์ ) ทั้ งนี้  รายละเอียดเหตุผล              
และความจ าเป็น กระผมขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา
เทศบาล ครับ 

 

- เชิญผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน ดิฉัน นางทับทิม อินทร์ปัญญา ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงเหตุผล         
และความจ าเป็น ในการขอพิจารณารับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่าย         
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมเบี้ยปรับและเงิน เพ่ิมให้แก่เทศบาลต าบล               
เวียงพางค า เป็นเงิน จ านวน 1,112,167.52 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา ๘ บัญญัติว่า           
“ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้  (๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้                       
ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐหรือในกิจการสาธารณะ ทั้ งนี้                       
โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์” ฯลฯ 

- เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปีภาษี พ.ศ. 2564 โดยให้เทศบาลต าบลแม่สายช าระค่าภาษีที่ดิน          
และสิ่ งปลูกสร้างของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอ าเภอแม่สาย                   
ตั้งอยู่ เลขที่ 284 หมู่ที่ 5 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย               
โดยพ้ืนที่ดังกล่าว เทศบาลต าบลแม่สายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ได้จัดตั้งเป็น                 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอ าเภอแม่สาย ต่อมาเทศบาลต าบลแม่สาย         
ได้ยื่นคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขอทุเลาการช าระภาษี 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแปลงดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              
ภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอ าเภอแม่สาย เป็นทรัพย์สินของรัฐ        
หรือของหน่วยงานของรัฐซึ่ งใช้ ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยง านของรัฐ                 
หรือในกิจการสาธารณะ ควรได้รับการยกเว้นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                 
ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ต่อมาเทศบาล
ต าบลเวียงพางค าได้แจ้งผลการพิจารณา โดยไม่เห็นชอบกับค าคัดค้าน เนื่องจาก 
เห็นว่า ที่ดินของเทศบาลต าบลแม่สายได้สร้างเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรอ าเภอแม่สาย โดยให้เอกชนบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย และรายได้        
ที่เกิดขึ้นจากการก าจัดขยะมูลฝอยของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยฯ ตกเป็นรายได้ของ
เทศบาลต าบลแม่สาย จึงไม่ควรได้รับยกเว้นตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ทั้งนี้  เทศบาลต าบลเวียงพางค าได้เห็นชอบกับ               
ค าขอทุเลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  ต่อมาเทศบาลต าบลแม่สาย                   
จึงได้อุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี พ.ศ. 2564             

นางทับทิม  อินทร์ปัญญา 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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ต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า เทศบาลต าบลเวียงพางค าจึงได้ส่งเรื่อง              
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัดเชียงราย                 
และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ประจ าจังหวัด
เชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติส่งเรื่องหารือ 
ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

- ต่อมา เทศบาลต าบลเวียงพางค าได้แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปีภาษี พ.ศ. 2565 – 2567 โดยให้เทศบาลต าบลแม่สายช าระค่าภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอ าเภอแม่สาย ทั้งนี้ 
เทศบาลต าบลแม่สาย ได้คัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ พร้อมทั้ง
ขอทุเลาการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า
ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัย          
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน               
และสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นที่สุด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน             
และสิ่งปลูกสร้างฯ  

- ต่อมา อ าเภอแม่สายได้มีหนังสือแจ้งเวียนค าวินิจฉัย ค าปรึกษา หรือค าแนะน า 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้นายกเทศมนตรี และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในพ้ืนที่ทราบ โดยค าวินิจฉัย ค าปรึกษา            
หรือค าแนะน าของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเด็น           
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
อ าเภอแม่สายของเทศบาลต าบลแม่สาย (เทศบาลต าบลเวียงพางค า จังหวัด
เชียงราย) พิจารณาแล้ว ดังนี้ กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า เทศบาลต าบลแม่สาย              
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน จ านวน 4 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 11 หลัง ใช้เป็น 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอ าเภอแม่สาย (ศูนย์ก าจัดขยะฯ) โดยเทศบาล
ต าบลแม่สายได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย ระหว่างเทศบาล
ต าบลแม่สาย กับ อปท. ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย จ านวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือบูรณาการการจัดท าบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะมูลฝอย และเพ่ือ          
รักษาสิ่ งแวดล้อม โดยให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยรวม ณ สถานที่แห่งเดียว               
อันเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณของ อปท. ในการสร้าง
สถานที่ก าจัดมูลฝอย ซึ่งการก าจัดขยะมูลฝอยของ อปท. เป็นการด าเนินการ              
ตามอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 50แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากขอบเขตของงาน (Term of Reference : 
TOR) การจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอยจาก อปท. อ าเภอแม่สาย ของเทศบาล            
ต าบลแม่สาย ในข้อ 5 ผลผลิตจากการเดินระบบหรือโครงการ มีการก าหนด           
ราคาขั้นต่ าของผลผลิตที่ได้จากการเดินระบบ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือก
เป็นคู่สัญญาต้องรับซื้อจากเทศบาลต าบลแม่สาย (ขยะรีไซเคิลรวมในราคาตันละ             
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ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และปุ๋ยหมักในราคาตันละไม่น้อยกว่า 500  บาท)           
และก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาจะต้องท าหน้าที่รับผิดชอบ
ขนย้ายก้อนเชื้อเพลิงขยะ RDF ไปยังผู้รับซื้อที่เทศบาลต าบลแม่สายขายไปให้           
และเทศบาลต าบลแม่สายจะช าระค่าด าเนินการขนส่งในอัตราไม่เกินตันละ                
450 บาท และข้อ 6 การรับประกันผลผลิต ยังมีการก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ           
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับประกันผลผลิตขั้นต่ า ที่ได้จากการเดินระบบ
อีกด้วย (ขยะรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 30 ตันต่อเดือนปุ๋ยหมักไม่น้อยกว่า 30 ตัน           
ต่อเดือน และก้อนเชื้อเพลิงขยะ RDF ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อเดือน) มีลักษณะเป็น
การด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์ ดังนั้น ทรัพย์สินของศูนย์ก าจัดขยะฯ จึงไม่เข้า
ข่ายเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัหรือของ
หน่วยงานของรัฐหรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้  โดยมิได้ ใช้หาผลประโยชน์          
ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

- ต่อมา เมื่อได้ทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเด็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแปลงศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรอ าเภอแม่สายดังกล่าวแล้ว เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้แจ้งให้เทศบาล           
ต าบลแม่สายช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างช าระ ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2564 – 
2567 พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม รวมเป็นเงิน จ านวน 1,112,167.52 บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) 

- เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่สายมิได้ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับช าระค่าภาษีดังกล่าว 
เทศบาลต าบลแม่สายจึงขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ข้อ 97               
กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพ่ือขอน าเงินสะสมไปใช้ช าระค่าภาษีที่ดิน                   
และสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดชียงราย            
ได้ตรวจสอบรายละเอียดการขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบแล้ว            
ได้ขอให้เทศบาลต าบลแม่สายจัดส่งเอกสารประกอบเพ่ิมเติมให้จังหวัดทราบ 
ประกอบด้วย 1. รายงานการประชุมของสภาฯ ที่มีมติให้ใช้เงินสะสม และ 2. แบบ
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมฯ  

- เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหนังสือ 
สั่งการที่เกี่ยวข้อง กองคลัง จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม               
เพ่ือจ่ายค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมให้แก่เทศบาล 
ต าบลเวียงพางค า เป็นเงิน จ านวน 1,112,167.52 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน             
หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) ทั้งนี้ กองคลัง ได้พิสูจน์
ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง โดยมียอดคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จ านวน 102,179,283.97 บาท (หนึ่งร้อยสองล้าน
หนึ่ ง แสน เจ็ ดหมื่ น เก้ า พันสองร้ อยแปดสิบสามบาทเก้ าสิ บ เจ็ ดสตางค์ )                    
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ขอได้โปรด
พิจารณาต่อไป ค่ะ 

 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว สมาชิกสภาท่านใด      
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ
ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่า        
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายค่าภาษีที่ดิน            
และสิ่งปลูกสร้างพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมให้แก่เทศบาลต าบลเวียงพางค า          
เป็นเงิน จ านวน 1,112,167.52 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน         
หนึ่งร้อย หกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.5 

 
- 3.5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุมชน ประจ าเดือน กันยายน 2567 จ านวน 10 ชุมชน เป็นเงิน 
จ านวน 91,500 บาท (เก้าหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (กองคลัง) 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้  กระผม ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม                   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ประจ าเดือน กันยายน 2567 
จ านวน 10 ชุมชน เป็นเงิน จ านวน 91 ,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 
- 
1 
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ถ้วน) ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็น กระผมขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง 
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

- เชิญผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน ดิฉัน นางทับทิม อินทร์ปัญญา ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงเหตุผล         
และความจ าเป็น ในการขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ประจ าเดือน กันยายน 2567 จ านวน 10 ชุมชน 
เป็นเงิน จ านวน 91,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.  2564 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน ข้อ 6 วรรคสาม           
ก าหนดว่า “กรรมการในคณะกรรมการชุมชนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
โดยให้ได้รับเฉพาะในเดือนที่ ได้ เข้าร่วมประชุม ทั้ ง นี้  การจ่ายค่าตอบแทน                       
ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายระเบียบนี้ โดยให้ค านึงถึงฐานะ
ทางการเงินการคลังประกอบด้วย” 

- เมื่อวันที่  30 กันยายน 2567 นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ได้พิจารณา          
อนุมัติกันเงิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ตามโครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2567 ประจ าเดือน กันยายน 2567 รวมจ านวน 10 ชุมชน รวมเป็นเงิน 
91,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อมากองคลังจะด าเนินการ
เบิกจ่ายภายหลังที่ได้ด าเนินการปิดบัญชีขั้นต้นตามล าดับขั้นตอนการปรับปรุง          
และการปิดบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่ในขณะที่ด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนการปิดบัญชีขั้นต้นนั้น เจ้าหน้าที่มิได้น ารายการดังกล่าว             
บันทึกกันเงินในระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)            
จึงท าให้เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ประจ าเดือนกันยายน 2567           
รวมจ านวน 10 ชุมชน รวมเป็นเงิน 91 ,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตกเป็นเงินสะสม
ในระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงไม่สามารถ
วางฎีกาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ 

-  เนื่ องจากค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน เป็นค่า ใช้จ่ ายที่มีลั กษณะ                    
เป็นค่าตอบแทน เพ่ือจ่ายให้กับคณะกรรมการชุมชนที่ปฏิบัติงาน ตามการรายงาน
ผลการปฏิบั ติ ง านที่ ไ ด้ จั ดส่ ง ให้ กั บ เทศบาลอย่ า งน้ อย เดื อนละ 1  ครั้ ง                             
เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน โดยรูปแบบ 
เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการชุมชนได้สรุปรายงาน               

นางทับทิม  อินทร์ปัญญา 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
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การประชุมประจ า เดือนที่มีผลกา รปฏิบัติ งานประกอบเสนอต่อเทศบาล      
ค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีสิทธิ
พึงจะได้รับ ประกอบกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน           
เป็นไปตามข้อ 6 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ชุมชน จึงมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดให้จ่ายใน
ลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  

- เทศบาลต าบลแม่สาย จึงขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ข้อ 97                    
กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เ พ่ือขอน าเงินสะสมจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุมชน ประจ าเดือน กันยายน 2567 ดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดชียงราย 
ได้ตรวจสอบรายละเอียดการขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ 
ดังกล่าวแล้ว ได้ขอให้เทศบาลต าบลแม่สายจัดส่งเอกสารประกอบเพ่ิมเติม                  
ให้จังหวัดทราบ ประกอบด้วย 1. รายงานการประชุมของสภาฯ ที่มีมติให้ใช้เงิน
สะสม และ 2. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมฯ 

- เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม              
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กองคลัง จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ประจ าเดือน กันยายน 2567 จ านวน 
10 ชุมชน เป็นเงิน จ านวน 91,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ 
กองคลัง ได้พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่าง
ปี) โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวเป็นไปตามระเบียบ
ฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยมียอดคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จ านวน 102 ,179,283.97 
บาท (หนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ด
สตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ขอได้
โปรดพิจารณาต่อไป ค่ะ 

 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว สมาชิกสภาท่านใด      
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ
ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่า        
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุมชน ประจ าเดือน กันยายน 2567 จ านวน 10 ชุมชน เป็นเงิน 
จ านวน 91,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.6 

- 3.6 ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดป่ายาง) จ านวน 6 งวดงาน เป็นเงิน จ านวน 10,225,132 บาท (สิบล้าน        
สองแสนสองแสนสองหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) (กองการศึกษา) 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ กระผม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดป่ายาง) จ านวน 6 งวดงาน เป็นเงิน จ านวน 10,225,132 บาท         
(สิบล้านสองแสนสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)  ทั้งนี้  
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็น ผมขอให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นผู้ชี้แจง
ต่อสภาเทศบาล ครับ 

 

- เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ รวมสุข ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงเหตุผล         
และความจ าเป็น ในการขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่า

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมศักดิ์  รวมสุข  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 
- 
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ด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดป่ายาง) จ านวน 6 งวดงาน เป็นเงิน จ านวน 10,225,132 บาท (สิบล้าน      
สองแสนสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)  ด้วยหลักการ          
และเหตุผล ดังนี้ 

- ตามที่เทศบาลต าบลแม่สาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลแม่สาย ที่  65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) จ านวน 1 หลัง  
งบประมาณในการก่อสร้าง จ านวน 15,241,400 บาท (สิบห้าล้านสองแสน         
สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น  

- เทศบาลต าบลแม่สาย ได้ท าสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่  280/2566                  
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566, สัญญาเลขท่ี 280/2566-1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2567 และสัญญาเลขที่ 280/2566-2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 กับบริษัท 
เ อิร์ธ  คอนแทค จ ากัด วงเงินตามสัญญาจ้าง จ านวน  12,878,000 บาท                
(สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาเริ่มต้น ตั้งแต่         
วันที่ 4 เมษายน 2566 ระยะเวลา สิ้นสุด วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 รวมเป็น
ระยะเวลา 470 วัน ซึ่งปัจจุบันได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว  ทั้งสิ้น            
จ านวน 2 ,652,868 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบ            
แปดบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็น เงิน             
จ านวน 10,225,132 บาท (สิบล้านสองแสนสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
สามสิบสองบาทถ้วน) ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ 

- ต่อมา กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น ได้ มีหนั งสื อ  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท 
0808.2/8730 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566            
โดยแจ้งว่า ส านักงบประมาณได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2566 ของ เทศบาลต าบลแม่สาย                     
จ านวน 10,302,400.00 บาท (สิบล้านสองแสนสองแสนสองหมื่นห้าพัน            
หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)  ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ ขยายเวลา                    
เบิ กจ่ าย เงิน ไว้ ให้ จ่ าย ได้ ถึ งวันท าการสุดท้ ายของ เดือนกันยายน 2567                       
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอท าความตกลง ซึ่งหากการด าเนินการ
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง  และตามกรอบเวลาที่ ได้ขอกันเงินไว้              
เบิกเหลื่อมปี  เงินงบประมาณที่ได้ขอกันไว้จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย                    
และเมื่อถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 พบว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวยังไม่            
แล้วเสร็จ 

- ต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่  มท 0808.2/ว68            
ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบเงินอุดหนุน ประเภท          
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดังนี้  (1) ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เหลือจ่าย หรือไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายหรือมีความจ าเป็นน้อยกว่า ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
ในงบรายจ่ายอ่ืน ประเภทรายจ่ายอ่ืน เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่คู่สัญญา โดยถือปฏิบัติ           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26 และข้อ 27 แล้วแต่กรณี  (2) หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 1 ได้ ก็อาจพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสม 
โดยขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 97 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ                รักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566                ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพื่อน าเงินสะสมไปจ่ายให้แก่คู่สัญญา 

- เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลแม่สายไม่สามารถพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เหลือจ่าย หรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย หรือมีความจ าเป็น 
น้อยกว่าไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบรายจ่ายอ่ืน ประเภทรายจ่าย อ่ืน                 
เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่คู่สัญญา ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นข้อ (1) ได ้

- เทศบาลต าบลแม่สาย จึงด าเนินการตามแนวทางข้อ (2) กล่าวคือ เทศบาล            
ต าบลแม่สาย จึงขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 กับผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย เพ่ือขอน าเงินสะสมจ่ายเป็นด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน                 
4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) จ านวน 6 งวดงาน เป็นเงิน              
จ านวน 10,225,132 บาท (สิบล้านสองแสนสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
สามสิบสองบาทถ้วน) ดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดชียงราย ได้ตรวจสอบรายละเอียด               
การขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้ว ได้ขอให้เทศบาล       
ต าบลแม่สายจัดส่งเอกสารประกอบเพ่ิมเติมให้จังหวัดทราบ ประกอบด้วย             
1. รายงานการประชุมของสภาฯ ที่มีมติให้ใช้เงินสะสม และ 2. แบบรายงานพิสูจน์
ยอดเงินสะสมฯ 

- เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม              
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กองการศึกษา จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบจ่ายขาด        
เงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น                     
12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) จ านวน 6 งวดงาน เป็นเงิน              
จ านวน 10,225,132 บาท (สิบล้านสองแสนสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
สามสิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้ กองคลัง ได้พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  
ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังและเสถียรภาพ
ในระยะยาวเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง โดยมียอดคงเหลือ
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 
จ านวน 102,179,283.97 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสอง
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ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
ญัตติที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 

 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว สมาชิกสภาท่านใด      
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ
ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่า        
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) 
จ านวน 6 งวดงาน เป็นเงิน จ านวน 10,225,132 บาท (สิบล้านสองแสนสอง
แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง (นายสมพงษ์ สมภักด)ี 

 
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 

 

- เรื่อง  อ่ืน ๆ 

- 4.1 เรื่อง ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก        
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

- ขอเชิญปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาลต าบลแม่สาย  

- ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                   
และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง          

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  4 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 
- 
1 
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การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนา
ระบบราชการไทยให้เกิดความโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1.1 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

- โดยส านักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ              
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การประกาศ
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยแนวทาง 3 ป. หรือบันได 3 ขั้น 
ได้ แก่  1) ประกาศ เจตนารมณ์น โ ยบ าย  No Gift Policy ของหน่ ว ย ง าน                         
2) ปลุกจิตส านึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร และ 3) ประเมินผล การก ากับติดตาม 
และการรายงานผล ทั้งนี้  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการรายงานผล                 
การด าเนินการ รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปีงบประมาณ 

- ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ตามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1               
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy               
ข้อ O21 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์และการสร้ างวัฒนธรรมตามนโยบาย                 
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  ก าหนดให้หน่วยงานจะต้องด าเนินการ            
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้  1. แสดงเจตนารมณ์         
ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นทางการที่ลงนาม              
โดยผู้บริหารสู งสุ ด ที่ ด ารงต าแหน่ งในปี  พ.ศ. 2568 ทั้ งฉบับภาษาไทย                       
และภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่                 
ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลัง
ปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. แสดงผลการด าเนิน
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์  เพ่ือปลุกจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่                  
ในการปฏิ เสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้ าที่                          
ในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพ่ือถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้าง 
ความเข้าใจที่ด าเนินโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2568 

- เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 และเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร เรื่อง No Gift Policy กระผม จึงขอน าเรียนท่านนายกเทศมนตรี 
เพ่ือประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลต าบลแม่สาย           
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สาย    
ได้รับทราบ เพ่ือยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป ครับ 

 

- ขอเชิญท่านายกเทศมนตรี ครับ นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย เพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เรื่อง No Gift Policy ตลอดจนเพ่ือแสดงออกถึง          
ความมุ่งมั่นที่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่
รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่               
ขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ กระผม จึงขอประกาศนโยบายการไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลต าบลแม่สาย ดังนี้ 

- เทศบาลต าบลแม่สาย มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล      
เพ่ือสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า เทศบาลต าบลแม่สายเป็นองค์กร    
ธรรมาภิบาล ข้าพเจ้า นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย                
จึ งขอประกาศเจตจ านงในการปฏิบัติหน้าที่  และบริหารงานของแผ่นดิน                     
ด้วยความส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่  จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่               
ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรม โดยเต็มก าลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   
และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่  ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน                        
มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่            
ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้ง จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
เพ่ือเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรมและโปร่ ง ใส  (Organization of Integrity) ให้ เ ข้ มแข็ งและยั่ ง ยื น                      
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

- และเพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ของเทศบาลต าบลแม่สาย 
เป็ น ไปตามแนวทางการขับเคลื่ อนแผนปฏิ รูปประเทศ  ด้ านการป้ องกัน                           
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงาน ป.ป.ท. จึงขอให้                 
ทุกส่วนราชการในสังกัด รายงานผลการรับของขวัญและของก านัลฯ ประจ าปี                
รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน โดยมอบหมายให้งานนิติการ รวบรวมข้อมูล 
และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามนโยบาย No Gift Policy และรายงาน
ให้ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
- ต่อไปเป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบข้อมูลจากกองงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

- เรื่อง ขอทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการปรับปรุงป้ายซอยถนนในเขตเทศบาล 
ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการและงบประมาณการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง             
(กองช่าง) 

- ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงข้อมูล ครับ 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายอภิรติ  ค าบุญ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงข้อมูลโครงการปรับปรุงป้ายซอยถนนในเขตเทศบาล
และงบประมาณการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้าย
ซอยในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย เป็นโครงการตามเทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2567  
งบประมาณตั้งไว้ 500 ,000 บาท ได้ท าการจัดชื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างคือ           
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งฉัตรคอนสตรัคชั่น ที่เสนอราคาติดตั้งป้ายที่ 340 ,000 บาท 
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 616/2567 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567 ส่งมอบงาน        
ในวันที่  24 มกราคม 2568 ป้ายที่ติดตั้งเป็นแผ่นคอมโพสิท หนา 4 มม.                   
กรุด้วยสติกเกอร์และตัวหนังสือชื่อป้ายสะท้อนแสงทั้ง 2 ด้านของตัวป้าย ติดตั้ง
ทั้ งหมด 90 ป้ าย  มี  2  ขนาด คื อแผ่นป้ ายขนาดกว้ าง  60 เซนติ เมตร                        
สูง 30 เซนติเมตร พร้อมเสาเหล็กสูง 2.35 เมตร จ านวน 30 ป้าย โดยท าการ
ติดตั้ งบริ เวณปากซอยหลักที่ เชื่อมกับถนนพหลโยธิน และขนาดป้ายกว้าง              
40 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร พร้อมเสาเหล็กสูง 2.25 เมตร ติดตั้งในซอย
บริเวณพ้ืนที่น้ าท่วม เนื่องจากป้ายเดิมที่เสียหายจากน้ าท่วม จ านวน 60 ป้าย            
ตามรายละเอียดจ านวนป้ายและรูปที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบตามเอกสารประกอบ 
โดยรูปแบบของป้ายที่ติดตั้ง ออกแบบเพ่ือให้ง่ายต่อการมองเห็น ไม่เทอะทะ 
มองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืน วัสดุท าด้วยเหล็กและแผนคอมโพสิท ซึ่งหาได้ง่าย
และง่ายต่อการซ่อมแซมหรือทดแทนได้ ซึ่งป้ายเดิมเป็นวัสดุอัลลอยซ่อมแซมยาก 
และต้องใช้ช่างเฉพาะทางในการซ่อมแซม และตอนนี้ยังมีซอยในเขตเทศบาลต าบล
แม่สายที่ยังไม่ได้ติดตั้งอีกจ านวนมาก ทางกองช่างจะได้ส ารวจและท างบประมาณ 
เพ่ือเพ่ิมแผนและจัดท าเป็นเทศบัญญัติในครั้งต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

 

- ต่อไป เรื่อง ขอทราบข้อมูลรายละเอียด รายรับ-รายจ่าย การจัดงาน 1 ทศวรรษ 
มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2567              
ที่ผ่านมา (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

- ขอเชิญผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจงข้อมูล ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายภวุฒิ วงศ์ไชย ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ขอชี้แจง              
ข้อมูลรายละเอียด รายรับ-รายจ่าย การจัดงาน 1 ทศวรรษ มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์
แม่สาย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยงบประมาณ         
ในภาพรวมมีแหล่งที่มาของงบประมาณตามโครงการของเทศบาล และงบประมาณ
อีกหลายแห่งซึ่งเป็นการบูรณาการเชิงงบประมาณร่วมกัน ประกอบด้วย งบประมาณ
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายสินค้า 
OTOP และค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายอาหารอร่อย โดยขอให้         ทุกท่าน
พิจารณาตามเอกสารประกอบที่แจ้งให้ทุกท่านทราบ ดังนี้ 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอภิรติ  ค าบุญ  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  

รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 

นายภวุฒิ วงศ์ไชย  
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
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ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 

  

- ต่อไป เรื่อง ขอทราบจ านวนและจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาล 

- ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชี้แจงข้อมูล ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ               
ทุกท่าน ดิฉัน นางนัยนา อินทจักร์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงจ านวนของ 
กล้องวงจรปิด (CCTV) และจุดติดตั้งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล ดังนี้            
จุดติดตั้งภายในบริเวณอาคารส านักงานเทศบาลต าบลแม่สาย จ านวน 16 จุด,          
จุดติดตั้งภายในบริเวณอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) จ านวน 19 จุด,       
จุดติดตั้งภายในบริเวณอาคารโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) จ านวน 17 จุด,                               

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางนัยนา  อินทจักร์ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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จุดติดตั้งภายในบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดพรหมวิหาร จ านวน 9 จุด ,                   
จุดติดตั้งบริเวณศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอ าเภอแม่สาย จ านวน 22 จุด,
จุดติดตั้งบริเวณฌาปนสถานเทศบาลต าบลแม่สาย จ านวน 6 จุด, จุดติดตั้งบริเวณ
ภายนอกที่สาธารณะ ดังนี้ สะพานข้ามแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 จ านวน 1 จุด             
ใช้งานได้ดี, บริเวณถนนและที่สาธารณะในเขตเทศบาล (อยู่ในความดูแลของงาน
เทศกิจ) จ านวน 47 จุด ดังนี้ บริเวณถนนเหมืองแดง จ านวน 7 จุด , บริเวณถนน
ป่ายาง จ านวน 9 จุด, บริเวณถนนเทศบาล 5 (ดอยงาน) จ านวน 7 จุด, บริเวณ
เทศบาล (17) จ านวน 8 จุด, บริเวณถนนสายลมจอย จ านวน 8 จุด, บริเวณถนน
เกาะทราย จ านวน 8 จุด ทั้งนี้ ได้ส ารวจข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี พัสดุช ารุดเสียหายเสื่อมสภาพหรือสูญหาย เนื่องจากเหตุอุทกภัย 
พบว่ากล้อง CCTV จุดติดตั้งบริเวณถนนเกาะทราย จ านวน 8 จุด กล้อง CCTV 
สามารถใช้งานได้ แต่ห้องควบคุมระบบไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเหตุการณ์
อุทกภัยน้ าท่วม และกล้อง CCTV บริ เวณถนนสายลมจอย จ านวน 8 จุด                    
และห้องควบคุมระบบไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ าท่วม           
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้มีมติให้จ าหน่ายเป็นศูนย์ เมื่อวันที่              
19 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ขอบคุณค่ะ 

 

- ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

- เชิญคุณสมเพชร ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายสมเพชร กิจตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย กระผม
ขอสอบถาม เรื่อง การขอเพ่ิมเติมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามบาสเกตบอล            
สนาม 2 และบริเวณลานสนามแบดมินตันในสวนสุขภาพพระเจ้าพรหมมหาราช 
ทางเทศบาลจะสามารถเพ่ิมเติมได้หรือไม่ และเรื่องปัญหาป้ายห้ามจอดรถบริเวณ
หน้าหมู่บ้านลินทิพย์หลังตลาดนายบุญยืน โดยที่ผ่านมาทางเทศกิจได้น าป้ายที่ช ารุด
ออกไปนานแล้ว แต่ยังไม่ด าเนินการซ่อมแซมและยังไม่มีการน าป้ายมาติดตั้งให้
เหมือนเดิม จึงขอประสานให้มีการปรับปรุงและติดตั้งป้ายให้เหมือนเดิม รวมถึง
ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาติดตั้งป้ายห้ามจอดเพ่ิมเติมบริเวณถนนโค้ง 
ไปบ้านห้วยแขก จ านวน 1 จุด ขอบคุณครับ 

 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ             
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย กรณี ไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณสนามบาสเกตบอลและบริเวณลานสนามแบดมินตัน กระผม            
จะเร่งให้ทางกองช่างเข้าไปด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ ส าหรับกรณีป้ายห้ามจอด 
กระผม ขอให้กองงานที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขให้ด้วย ครับ 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมเพชร  กิจตระกูล 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 
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- ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

- ขอเชิญคุณจุมพล ครับ  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายจุมพล ลุนทาวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย กระผม 
ขอเสนอปัญหาของชาวบ้าน ดังนี้ กรณีฝาท่อรางระบายน้ า บริเวณถนนในหมู่บ้าน 
ลินทิพย์ หมู่ 6 พบว่า รูระบายน้ ามีขนาดเล็กเกินไปอาจท าให้ไม่สามารถระบายน้ า
ได้ทัน หากเกิดฝนตกหนัง จึงขอเสนอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และกรณีล าเหมืองสาธารณะบริเวณหลังหอประชุมพระเจ้าพรหม
มหาราช ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 
เนื่องจากปัจจุบันมีวัชพืชขึ้นรกรุงรังมาก ขอบคุณครับ 

 

- ท่านใดจะสอบถามหรือมขี้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

- ขอเชิญคุณณรงค์ ครับ  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สาย กระผม  
ขอสอบถามกรณีสะพานข้ามบริเวณทางเข้าโครงการชลประทานเหมืองแดง 
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาท าการปรับปรุงซ่อมแซม จึงขอสอบถาม
ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ             
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย กรณีสะพาน
ข้ามบริเวณทางเข้าโครงการชลประทานเหมืองแดง  เนื่องจากสะพานดังกล่าว          
เป็นสะพานที่อยู่ในการก ากับดูและเป็นทรัพย์สินของทางหลวงชนบท เทศบาลต าบล
แม่สายจึงไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยที่ผ่านมาเทศบาลต าบล
แม่สายได้ติดตามและประสานงานมาโดยตลอด และปัจจุบันทราบมาว่า ทางหลวง
ชนบท ต้องรองบประมาณจากงบกลางของส่วนกลางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ครับ 

 

- กระผม ขอฝากเรื่องโครงการหน้าบ้านน่ามอง ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมี              
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายจุมพล  ลุนทาวงค์  
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค์ ศรีวรรัตน์  
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 



30 
 

- ในวันนี้ จะเป็นการประชุมสภาเทศบาลครั้งสุดท้ายของท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ก่อนที่จะหมดวาระในวันที่ 27 มีนาคม 2568 นี้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้ท างาน
ร่วมกับนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยทุกท่านได้ร่วมกันท างานอย่างเต็มความสามารถที่จะ
พัฒนาเมืองแม่สายของเราให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการท างานที่ผ่านมาย่อมมีการกะทบกระท่ัง        
หรือเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็เป็นวิถีในการท างานซึ่งเป็นเรื่องปกติ  สิ่งใดที่ผมและ
สมาชิกสภาเทศบาลได้ล่วงเกินหรือกล่าวไม่ดีก็ขอโทษทุกท่านด้วย ในช่วงเวลา         
2 - 3 ปี ที่ผ่านมาเทศบาลได้เผชิญวิกฤตอย่างใหญ่หลวงแต่พวกเราก็สามารถผ่าน
พ้นมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และฝ่ายประจ า ถึงแม้จะมีชาวบ้านบางท่านจะมีค าติชม แต่พวกเราก็น้อมรับ           
และน ามากลับมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป กระผม ขอขอบคุณทุกท่านที่ ได้
ปฏิบัติ งานให้กับพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี  และในโอกาสนี้ ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีได้กล่าวต่อที่ประชุม ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ             
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ในวันนี้ถือเป็น
การประชุมอย่างเป็นทางการสมัยประชุมสุดท้ายของท่านสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี้ 
กระผม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมาเป็นระยะเวลา 4 ปีเต็มๆ ซึ่งที่
ผ่านมาอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยความสามัคคีของ       
พวกเรา ผมเชื่อว่าทีมงานเทศบาลต าบลแม่สายเป็นทีมงานเข้มแข็งและดีที่สุด           
แห่งหนึ่งของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง รวมถึง                
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันท างานให้กับประชาชน และกระผมขออวยพรให้
ทุกท่านประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน และขอให้ได้กลับเข้ามาท างานให้กลับ
พ่ีน้องประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ 

 

- ขอเชิญปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุม ครับ  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ            
ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาลต าบลแม่สาย/เลขานุการสภา
เทศบาล ในวันนี้ถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการสมัยประชุมสุดท้ายของ            
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี้  กระผม ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล                  
รองประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ที่ให้เกียรติกับ
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา กระผม ขอให้        
ทุกท่านประสบความส าเร็จและกลับเข้ามารับใช้พ่ีน้องประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 




